
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจําปี  พ.ศ. 2557 
วันอังคาร  ท่ี 28  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2557 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

-------------------------------------- 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ผูม้าประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายดุสิต ทุ่งหว้า ประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า ดุสิต  ทุ่งหว้า  
2. นายสําเริง มานะกล้า รองประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า สําเริง  มานะกล้า  
3. นายกิจจา ทอดท้ิง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า กิจจา  ทอดท้ิง  
4. นายอนันต์ หยี่ละงู สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า อนันต์  หยี่ละงู  
5. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สนิท  ปาวัล  
6. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมหมาย  ลาทัพ  
7. นายพิทักษ์ มณีโชต ิ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า พิทักษ์ มณีโชติ  
8. นายชาตร ี เอ้ียวสง่า สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ชาตรี  เอ้ียวสง่า  
9. นายสมพาศ กุลรโรจน ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพาศ  กุลรโรจน์  
10. นายสมพร สินจรูญศักดิ์ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพร  สินจรูญศักดิ์  
11. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ราเหม หีมปอง  
12. นายเสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร ์ ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร ์  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางจิตติมา  ส่งข่าว   ลากิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1. นายอรุณ ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรี อรุณ  ยังปากน้ํา  
2. นายเสนีย ์ อนันตอัมพร รองนายกเทศมนตรี เสนีย์ อนันตอัมพร  
3. นายสมัพันธ์ อาชา รองนายกเทศมนตรี สัมพันธ ์ อาชา  
4. นายสามารถ มานะกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรี สามารถ มานะกล้า  
5. นายมานพ หลังเถาะ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี มานพ  หลังเถาะ  
6. นางสาวยศสรัล หีมปอง นักบริหารงานท่ัวไป ยศสรัล  หีมปอง  
7. นายโรม กลัดทอง นักบริหารการศึกษา โรม  กลัดทอง  
8. นายเอกสิน หยงสตาร ์ นักบริหารงานช่าง เอกสิน  หยงสตาร์  
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

9. นางสายสุนีย ์ หลังนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สายสุนีย์  หลังนุ้ย  
10. นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นภัสนันท์  จินตสกุล  
11. นางสาวผการัตน ์ หลังเถาะ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ผการัตน์  หลังเถาะ  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
         เม่ือท่ีประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาล ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม            
 

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันท่ีสภาเทศบาลได้กําหนดเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของสภา
เทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น 
โดยในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วมประชุม จํานวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม  ผม
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  
ประจําปี พ.ศ. 2557 ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดดังต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 1 

 

 นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องประธานสภาแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาล แจ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
1. จากการท่ีกระผมได้รับแจ้งเรื่องการจัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สาเหตุท่ีล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรยังไม่ลงตัวบ้าง เรื่องเงินอุดหนุนบ้างนั้น ในปีต่อไปขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาทุกท่านช่วยตรวจสอบติดตามด้วย จะได้เสร็จทันกําหนด เพราะถ้าล่าช้า
อย่างนี้ทุกปีการดําเนินโครงการต่าง ๆ อาจต้องยกเลิก เช่น การจัดงานวันลอยกระทง 
ปีนี้ก็จัดไม่ได้ การให้ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีประสบปัญหาเดือดร้อนต่าง ๆ ก็ทําไม่ได้ 
กระผมได้รับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านมาก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไง บางคนเขาไม่
เข้าใจ ไม่รับฟัง เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต้องช่วยกําชับตรวจสอบด้วย เดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี น่าจะเริ่มดําเนินการเป็นรูปเป็นร่างได้แล้ว และอีกอย่าง
เวลาของการเป็นสมาชิกสภาฯ ของเราเหลืออยู่ปีเศษ ๆ อย่าอยู่นิ่งเฉย ลงพ้ืนท่ีคุยกับ
ชาวบ้านบ้าง 

2.  การประชุมสภาเทศบาลวันนี้ นางจิตติมา  ส่งข่าว แจ้งขอลากิจ 
3.  ฝากเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ช่วยเช็คความพร้อมของไมค์

สําหรับการประชุมสภาด้วยทุกครั้ง 
4. เรื่องผ้าม่านห้องประชุม ท่ีกระผมได้แจ้งเม่ือการประชุมครั้งท่ีแล้ว วันนี้
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ท่ีประชุม 

เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการบ้างบางส่วนแล้ว แต่อาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อย ฝาก
ขอขอบคุณด้วยครับ  

 

 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 

 

 นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ประธานสภาฯ  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งท่ีแล้ว 

 ต่อไปกระผมจะนําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้ว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 
ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2557 ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณชาตรี  เอ้ียวสง่า ครับ 

 

          ขอบคุณครับ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  คณะผู้บริหาร  
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายชาตรี  เอ้ียวสง่า  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผล
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า จากการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2557   ท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้อง
ครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  จึงได้เสนอร่างรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล ดังกลา่ว มาเพ่ือพิจารณารับรองต่อไปครับ 
 

           ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ท่ีได้ตรวจรายงานการ
ประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจปรากฏว่าถูกต้องนะครับ ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาล นําเสนอการตรวจรายงานการประชุมฯ  ครับ 
 

         ขอบคุณท่านประธานครับ  เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา  ท่านนายก  
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2557  เวลา  
10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า  ซึ่งรายงานการประชุมท้ังหมด  
มีจํานวน  15 หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 – หน้า 
15 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขใน
รายงานการประชุมฉบบันี้  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
 

          ขอบคุณท่านเลขานุการสภา ครับ ตามท่ีท่านเลขานุการฯ ได้นําการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมบ้างไหมครับ ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการ
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ.2557 
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2557 โปรดยกมือ...............ยกมือถูกต้อง 
 

           เป็นอันว่ามติท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557
เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2557 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

ประธานสภาเทศบาล  นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา  
ตามระเบียบวาระการประชุม  

          ระเบียบวาระ ท่ี 3.1 ญัตติผู้บริหารเทศบาลตําบลทุ่งหว้า เรื่อง ญัตติขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
(พิจารณาในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ) ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องครับ 

 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 23   “ ให้
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณใน
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
           เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจําปีแล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ รวบรวมและจัดทําร่างงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้
นําเสนอต่อสภาท้องถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม” 
          พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552  
มาตรา 62 จัตวา  “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตาม
มาตรา 62 ตร ีวรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติ
จากนายกเทศมนตร ีหากสภาเทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม่
เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาลใน
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการแปร
ญัตติ หรือการกระทําด้วยประการใดๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได”้  
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ ครับ 
 
 

          เรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผม
นายอรุณ  ยังปากน้ํา นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งหว้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตําบลทุ่งหว้า เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้ 
 

หลักการ 
           เทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไว้ยอดรวมท้ังสิ้น 32,999,924.- บาท (สามสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้า
พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) แยกรายละเอียดตามประเภท และแผนงานได้ ดังนี ้
 

ด้านบริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม 13,227,040.- บาท 
          -แผนงานด้านบริหารงานท่ัวไป              ยอดรวม  12,810,040.- บาท 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน             ยอดรวม      417,000.- บาท  
                                                   
ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 14,203,324.- บาท 
-แผนงานการศึกษา      ยอดรวม    6,563,804.- บาท 
-แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม    5,579,520.- บาท 

      -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       ยอดรวม      580,000.- บาท 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  1,480,000.- บาท 
 

ด้านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 4,109,560.- บาท 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม   4,109,560.- บาท 
 

 ด้านการพาณิชย์ ยอดรวม 160,000.- บาท 
-แผนงานการพาณิชย์                              ยอดรวม      160,000.- บาท 
 

          ด้านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม    1,300,000.- บาท  
-แผนงานงบกลาง                                  ยอดรวม    1,300,000.- บาท 

 

เหตุผล 
           เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ท่ีได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ทุ่งหว้าพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

         ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 วาระท่ี 1  (ข้ันรับหลักการ) ว่าควรจะรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  หรือจะมีการอภิปรายก่อนท่ีจะรับ
หลักการดังกล่าว   ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  และก่อนท่ีจะพิจารณาว่าจะ
รับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง  ขอเชิญครับ 
 

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 “ในการพิจารณาญัตติร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถ่ินจะ
ให้คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได”้ 

ข้อ 48    “ในกรณีท่ีสภาท้องถ่ินมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถ่ิน กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาล ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้แจ้งนายอําเภอทราบ ท้ังนี้ ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันท่ีสภาท้องถ่ินมีมติ
ไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถ่ินทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถ่ินท่ีไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาท้องถ่ินมีมติ
ไม่รับหลักการ” 
 

          มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 

 

          เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม นายสมพร  สินจรูญศักดิ์  ตาม
รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 
กระผมมีข้อสงสัย หน้า 95 งบเงินอุดหนุน รายการ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดกลางทุ่งหว้า และอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิดกลางทุ่งหว้า แต่ละตัวเงินไม่เยอะก็จริง แต่พอรวมกันแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกัน
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นางสาวยศสรัล  หีมปอง 
(หัวหน้าสํานักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระผมอยากทราบว่า เทศบาลตั้งเงินอุดหนุนยึดตามหนังสือหรือระเบียบตัวไหน เกรง
ว่าจะผิดระเบียบ อาจโดน สตง.ทักท้วงได้ครับ 
 

          ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีฯ ชี้แจงครับ 

 
 

 

                 เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวยศสรัล  หีมปอง หัวหน้าสํานักปลัด ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ  ในการตั้งงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน เป็นการปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท
0808.2/ว74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เงินอุดหนุนอาจตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่ 

1. องค์กรประชาชน  หมายถึง กลุ่ม หรือชุมชน กรณีกลุ่มจะต้องมีการจด
ทะเบียน กรณีชุมชนต้องเป็นการจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยและมีสถานะเป็นกลุ่ม หรือชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป ี

2. องค์กรการกุศล หมายถึง องค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์จะดําเนินงานการกุศล
และจัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธ ิ

3. องค์กรท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย หมายถึง องค์กรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย 
โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหากําไร หรือระเบียบข้อบังคับท่ีกําหนดข้ึน
โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตร ี
          อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในภารกิจด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ได้ โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2552 ส่วนภารกิจอ่ืนนอกจากภารกิจท้ัง 2 ด้านดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะสนับสนุนได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด เป็นรายกรณีไป สําหรับ
เทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพ่ือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนได้ ไม่เกินร้อยละสามของรายได้
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ  
           สรุปคือเทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณ โดยยึดตาม พ.ร.บ.เทศบาล , พ.ร.บ.
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ และระเบียบ/หนังสือสั่งการ ซึ่งท่ีท่าน 
สมพร สินจรูญศักดิ์ สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอุดหนุนการ
แข่งขันกีฬานั้น (เทศบาลได้ทําหนังสือแจ้งขอคณะอนุกรรมการฯ แล้ว แต่ทางท้องถ่ิน
อําเภอแจ้งว่าการแข่งขันกีฬาไม่ต้องขอคณะอนุกรรมการฯ เพราะอยู่ในข่ายภารกิจ
ด้านการศึกษา) ในส่วนของการอนุมัติในเทศบัญญัติกับการเบิกจ่ายเงิน นั้นคนละเรื่อง
กัน แม้สภาฯ อนุมัติไปแล้วถ้าผิดระเบียบฯ หรือผิดหลักการก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได ้
ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
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นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
มติท่ีประชุมสภา 

 
 
 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
 
 

 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                สําหรับการประชุมของคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
จังหวดัสตูล ซึ่งผมได้เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดสตูลด้วย จะมีการประชุม 
2 เดือนครั้ง เทศบาลได้แจ้งขอไป 2 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.สตูล ของหน่วยงาน ศพส.จ.สตูล และ โครงการ
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน/ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ของ 
สภ.ทุ่งหว้า ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สําหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ในอนาคตเป็นเรื่องของสถานะการคลัง ปีท่ีแล้วอุดหนุนมัสยิดกลางได้แค่ 30,000 บาท 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ อย่างชมรมจักรยานถามว่าอุดหนุนได้ม๊ัย สํานักงาน
การกีฬาจังหวัดสตูลอนุมัติการจดทะเบียนชมรมแล้ว ในจังหวัดสตูลจะจดทะเบียน
ชมรมจักรยานได้แค่ 1 ชมรมเท่านั้น ก็เป็นโชคดีของชาวทุ่งหว้า โดยใช้สํานักงาน
เทศบาลเราเป็นศูนย์ของชมรมไปก่อน ขอชี้แจงในส่วนนีเ้พียงเท่านี้นะครับ 
 

          มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายเพ่ิมเติม  ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้าว่า  สมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 วาระท่ี 1 
(ข้ันรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 

 

            มีสมาชิกสภาฯ  เหน็ชอบ   10  คน 
            สมาชิกสภาฯ    ไม่เห็นชอบ  (ไม่มี) 
            งดออกเสียง  1  คน 

 

   เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558  วาระท่ี 1 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอมาด้วยมติ
เอกฉันท์ (10:0) เม่ือท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  วาระท่ี 1  ลําดับต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภา
เทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45   “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุม
สภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็น
ผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ีประชุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดย
ให้ประธานท่ีประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

           ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 
           ข้อบังคับท่ี 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ท่าน
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภา
ท้องถ่ินจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
           ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินกําหนด ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็สามารถเสนอ
คําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติครับท่านประธาน 

ข้อ 50  “ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธาน สภาท้องถ่ินรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถ่ินด้วย
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เก่ียวกับรายงานนั้น” 
 
 

             ลําดับต่อไปเป็นข้ันตอนของการพิจารณาเวลาในการแปรญัตติร่าง       
เทศบัญญัติ เพ่ือให้ประธานสภาเทศบาลนัดเวลาการประชุมสภาในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3 ซึ่งก่อนจะถึงข้ันตอนนั้น กระผมขอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ในการทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ว่ามีก่ีคนและจะเสนอใครบ้างนั้น ขอ
เชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
        

             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
             ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือบุคคล



 

 

- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอนันต์  หยี่ละงู 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสมหมาย  ลาทัพ 
นายพิทักษ์  มณีโชติ 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสนิท  ปาวัล 
สิบเอกราเหม  หีมปอง 

 

ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
             กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการวิสามัญท้ังคณะไม่ได ้
             ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด  
 

            ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ ก่ีคน 
 

           ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จํานวน 3 คน 
 

           ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

           ขอรับรองครับ 
           ขอรับรองครับ 

 
            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เม่ือไม่มี
สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ
นายอนันต์  หยี่ละงู ว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จํานวน 3 คน 
  
            ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลท่ีสมควรทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติ เรียงตามลําดับ จนครบ 3 คน ขอเชิญครับ 
 
            ขอเสนอ นายกิจจา  ทอดท้ิง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนท่ี 1 
 

            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

 
ท่ีประชุม 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

สิบเอกราเหม หีมปอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสมพาศ  กุลรโรจน์ 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

 
ท่ีประชุม 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสําเริง  มานะกล้า 
(รองประธานสภาเทศบาล) 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 1 อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าท่ี
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายกิจจา  ทอดท้ิง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทําหน้าท่ีแปรญัตตริ่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําป ีคนท่ี 1 
 

            รับทราบ 
 
            ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตต ิคนท่ี 2 
 
 

            ขอเสนอ นายอนันต์  หยี่ละงู เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ี
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คนท่ี 2 
 
            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าท่ี
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอนันต์  หยี่ละงู เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติในการทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ีคนท่ี 2 
 

             รับทราบ 
 
            ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลทําหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตต ิคนท่ี 3 
 
 

            ขอเสนอ นายสมพาศ  กุลรโรจน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการทํา
หน้าท่ีแปรญัตตริ่างเทศบัญญัติ คนท่ี 3 
 

            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
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นายพิทักษ์  มณีโชติ 
นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 

ท่ีประชุม 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอนันต์  หยี่ละงู 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายสนิท  ปาวัล 
นายสมหมาย   ลาทัพ 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

ท่ีประชุม 
 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายพิทักษ์  มณีโชติ 
นายสําเริง  มานะกล้า 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม่  เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก สรุปว่าท่ี
ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบให้  นายสมพาศ  กุลรโรจน์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในการทําหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ีคนท่ี 3 
 

            รับทราบ 
 
            ขอให้ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คัดเลือกผู้ท่ีจะทํา
หน้าท่ีเป็นประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

            ขอเสนอ นายกิจจา  ทอดท้ิง เป็นประธานกรรมการแปรญัตต ิ
 
 

            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู้รับรองถูกต้อง 
 
 

            รับทราบ 
 
            ขอเสนอ นายสมพาศ  กุลรโรจน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 
 

            ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

ท่ีประชุม 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์

(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 

ท่ีประชุม 

 
นายดุสิต  ทุ่งหว้า 

(ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุม 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

            ผู้รับรองถูกต้อง 
 
 

            รับทราบ 
 
            ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามท่ี
ท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของเพ่ือนสมาชิกท่ีเสนอ 
  
            คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
 1.  นายกิจจา  ทอดท้ิง         เป็นประธานกรรมการแปรญัตต ิ 
 2.  นายอนันต์  หยี่ละงู         เป็นกรรมการ 
 3.  นายสมพาศ  กุลรโรจน ์    เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
           

          รับทราบ 
    

          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้สภารับทราบหรือไม่ 

 
 

           ผมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการแปรญัตติท่ีสภาแห่งนี้ได้แต่งตั้งแล้ว 
สรุปว่า ควรกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ เป็นเวลา 2 วัน คือ วันท่ี 29 - 30 
ตุลาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30   น. โดยสมาชิกสภาเทศบาลท่ี
ประสงค์จะยื่นขอแปรญัตติสามารถส่งคําขอแปรญัตติได้ ท่ีห้องประชุมสภาแห่งนี้ และ
ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายฯ ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2557  เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล จึง
ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารทุกท่านทราบ  
 

          รับทราบ 
 

          ขอนัดประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2  เพ่ือ
ลงมติวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 โดยไม่ต้องมีหนังสือเชิญประชุม ในวันท่ี 1  
พฤศจิกายน  2557 เวลา 10.00 น.  (คณะกรรมการแปรญัตติต้องส่งรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาล ส่งรายงานให้
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา ดังนั้น 
ประธานสภาจะต้องส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภา
เทศบาล ก่อนเวลา 10.00 น. ของวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 ตามระเบียบข้อ 50)  
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ท่ีประชุม 
 

          รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
  

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นายพิทักษ์  มณีโชติ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

 
นายสมหมาย  ลาทัพ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายกิจจา  ทอดท้ิง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายสมพาศ  กุลรโรจน์ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

 

นายสําเริง  มานะกลา้ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นําเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

           มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอในระเบียบวาระ
นี้ประการใดอีกหรือไม่ ถ้ามีผู้เสนอหลายท่าน กระผมจะให้ท่านนายกตอบข้อซักถาม
ตอนหลังก็แล้วกันนะครับ 
 

           สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้วท่ีได้สอบถามเรื่องลําโพงบริเวณท่าเรือไป 
จนถึงขณะนี้ไม่ทราบซ่อมเสร็จยังครับ มันนานมากแล้ว คนสนใจรับฟังข่าวสาร อย่าง
เรื่องสําคัญความเป็นความตาย รับฟังไม่ท่ัวถึงครับ 
 

           กระผมมีเรื่องจะเสนอ 2 เรื่องครับ 
1.  กระผมได้ไปบริเวณท่าเรือทางกลับรถเป็นโคลน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ฝากแจ้ง

มาว่าอยากให้ตั้งงบประมาณปรับปรุงด้วยเพ่ือรองรับแขกบ้านแขกเมืองมาเยือน 
           2. ขยะตามลําคลองสุไหงอุเปใกล้บ้านประธานชุมชน เยอะมากครับ เวลาน้ํา
ข้ึนขยะจะลอยข้ึนมาดูไม่สวยงาม ช่วงวันพ่อปีนี้อยากให้มีการรณรงค์ทําความสะอาด
กันครับ   
 

           ตามความคิดเห็นของกระผม น่าจะต้องทําคูระบายน้ํา ก่อนหน้านั้นได้
แก้ปัญหาโดยเอาดินของ สจ.ประเสริฐ มาถมแต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับ น้ํายังขังอยู ่
 

           กระผมขอแจ้งเรื่อง ห้องน้ําท่ีตลาดสดครับ ชํารุดท้ัง 2 ห้อง (ประตูและ   
ชักโครกชํารุด) แจ้งทางกองช่างหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขครับ 
 

           ชาวบ้านแจ้งมาว่าต้องการให้ทําราวเหล็กก้ันสระน้ํา หมู่ท่ี 3  
 
 

            กระผมเห็นด้วยครับ บริเวณนั้นเครื่องหมายจราจรก็ไม่มี รถของ
นักท่องเท่ียวเข้ามาไม่รู้เส้นทางอันตรายมากครับ 
 

           กระผมมีเรื่องจะเสนอ 2 เรื่องครับ 
           1.ประธานชมรมมอเตอร์ครอส ขอใช้พ้ืนท่ีบริเวณห้วยบ่อง บ่อง เพ่ือทําการ
แข่งรถจะได้หรือไม่ครับ ขอเฉพาะสถานท่ีครับ 
            2.ชาวบ้านอยากให้ปรับปรุงพ้ืนปูนคอนกรีตท่ีบริเวณหน้าห้องน้ําท่าอ้อย อยาก
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นายชาตรี  เอ้ียวสง่า 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 

 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 

นายอรุณ  ยังปากน้ํา 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เปลี่ยนเป็นทางเรียบเพ่ือใช้สําหรับเล่นกีฬาตอนเย็น พ้ืนคอนกรีตหยาบรองเท้ากีฬาสึกง่าย 
ส่วนสนามท่ีท่าเรือก็มีประชาชนใช้บริการอยูเ่ยอะแล้ว 
 

           กระผมมีเรื่องจะเสนอ 3 เรื่องครับ 
1. แท็งค์น้ําหลังเทศบาลชํารุดแล้วควรจะรื้อออก ก่อนท่ีบ้านใกล้เคียงจะได้รับ

อันตราย 
2. ถังขยะจัดซื้อได้ม๊ัยครับ ชํารุดหมดแล้ว แจ้งขอเปลี่ยนมาก็ยังไม่ได้ครับ 
3. ต้นหญ้าข้างถนนรกตัดไปได้ 100 เมตรหยุดไปสองอาทิตย์  พอมาเริ่มตัด

ใหม่ ท่ีตัดไปก็ข้ึนรกมาอีก ชาวบ้านเค้าดูอยู่ทุกวันฝากช่วยกําชับเจ้าหน้าท่ีด้วยครับ 
 

          อยากสอบถามว่าโครงการของบจากกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ท่ีกระผมได้ประสานกับ สท.กิจจา ทอดท้ิง ดําเนินการไปถึง
ไหนแล้วครับ        
 

           ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีนําความเดือดร้อนของชาวบ้านมาบอกกล่าวกัน 
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงครับ 
 

           กระผมจะตอบในภาพรวมนะครับ 
           ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้นําเรียน
ความเดือดร้อนของชาวบ้านมาให้ทราบ นายกเองก็ไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ีมาก มีภารกิจต้อง
ประชุมเดินทางบ่อย ๆ จะเห็นได้ว่าร่างเทศบัญญัติฯ ปี 58 นั้น เทศบาลได้ตั้ง
งบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไว้แค่ 2 โครงการบริเวณท่าเทียบเรือท่าอ้อย เพ่ือ
รองรับนักท่องเท่ียวเท่านั้น เพ่ือนํารายได้เข้าเทศบาลได้ ท่ีทุกท่านเสนอมานั้น คงต้อง
พิจารณาเรื่องงบประมาณเป็นสําคัญ อาจจะช้าหรือเร็วเรื่องไหนท่ีใช้งบประมาณไม่
มาก หรือไม่ใช้งบประมาณก็จะดําเนินการได้เลย เนื่องจากสถานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีปัญหาเหมือนกันหมดท่ัวประเทศ งบอุดหนุนโดยปรับลด
ไปเยอะ กระทบกับลูกจ้างด้วยซ้ําไป หนังสือสั่งการของ คสช.แจ้งให้ปรับลดพนักงาน 
เทศบาลจะเยียวยาจนถึงเดือนเมษายน ถ้าชนเพดานต้องเป็นไปตามกฎหมาย ของเรา
ถ้าให้ลงตัว อาจต้องปรับลูกจ้างออก 10 คน หรือต้องใช้วิธีปรับลดพนักงานจ้างเป็น
พนักงานจ้างท่ัวไปหรือพนักงานจ้างเหมา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง ท่ีนํามาจาก
เงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แต่ละแห่งจะกําหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นไม่ได้ เทศบาลเราอยู่ท่ี 35-36 % ท่ีได้ไปศึกษาดูงาน
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เทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่เค้าบริหารจัดการเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ดีท่ีสุด ไม่
เกินกําหนด แต่เค้าเป็นเทศบาลตําบลแต่เป็นระบบเมือง ไม่จําเป็นต้องปรับเป็น
เทศบาลเมืองเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย ย้อนกลับมาเทศบาลเราคนท้องถ่ินเดียวกัน รู้จักกัน
หมด เทศบาลท่ีเชียงใหม่พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนต่างถ่ิน การปรับใครออกจึงไม่
กระทบมาก ทีนี้พอมีหนังสือสั่งการมาก็ไม่อยากให้กระทบกับใครเพราะแต่ละคนมี
ภาระต้องดูแล ถ้าไม่ทําตามนายกก็ผิด พูดเรื่องกฎหมายชาวบ้านไม่เข้าใจ แต่คงต้อง
รอดูหนังสือสั่งการต่อไป  
           ส่วนเรื่องลําโพง ได้ถามกองช่าง ได้คําตอบว่า กระแสความถ่ีของสํานักงาน  
ป่าไม้แทรกบ้าง สถานีตํารวจบ้าง ได้ยินไม่ชัด  อาจจะต้องเลื่อนไปหน้าสถานีตํารวจ 
หรือติดไว้ท่ีหลังคาท่าเทียบเรือ หรืออาจจัดซื้อใหม่ในส่วนของวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ
กองช่าง ราคาคงไม่แพงมาก ความตั้งใจของกระผมอยากรื้อท้ังระบบเป็นแบบไร้สาย 
ผมก็อยากให้ชาวบ้านได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองหรือท้องถ่ินของเราเอง จะดูแลให้อย่าง
เร่งด่วน 
           บริเวณท่าเรือเป็นชุมชนแออัดหนาแน่น การจัดการเรื่องขยะจึงเป็นเรื่อง
จิตสํานึกของชาวบ้านเอง ต้องขายความคิดอย่าให้ท้ิงขยะหลังบ้านใส่ถุงขยะไว้แล้ว
นํามาท้ิงไว้หน้าบ้านรอรถขยะมาเก็บ ไม่อยากให้มีถังขยะไว้หน้าบ้านดูไม่สวยงาม ท่ี
ควนโดนได้รับรางวัลการจัดการขยะ สะอาด แยกขยะไปขาย ทํารีไซเคิล ซากปลาหมัก
ลงถังทําจุลินทรีย์ ชุมชนท่าเรือท้ิงขยะหลังบ้านเยอะ เวลาน้ําข้ึนไม่สวยงาม จริง ๆ 
ท่าเรือเป็นท่ี ๆ มีประวัติอันยาวนาน เม่ือก่อนได้รับการขนานนามว่าปีนังน้อย น่าจะ
พัฒนาปรับปรุงทําให้เป็นจุดขายได ้
           ในส่วนท่าเรือน้ําท่วมขังนั้น ท่ีท่านประธานสภาแนะว่าทําคูระบายน้ํา เห็น
ด้วย ขอช่วย สจ.ประเสริฐ มาถมแล้วแต่ยังแฉะอยู่ จะเข้าเทศบัญญัติปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ต้องยุติไว้ก่อนติดปัญหาเรื่องงบประมาณ จะลองหางบจากท่ีอ่ืนดู จะเชิญผู้นําชุมชน
มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย สนามวอลเลย์บอลจะรื้อออกหรือไม่ เอาต้นไม้
หลาวชะโอนมาลงปลูกเป็นแนวให้สวยงาม ทําเหมือนถนนท่ีเชียงใหม่ท่ีอนุรักษ์ต้นยาง
ขาวตามถนนสวยงามมาก ยาว 1-2 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวได้ อยากจะตัด
ถนนเลียบริมคลองสะเล็ม ลงต้นไม้หลาวชะโอน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของท่ีทุ่งหว้าได้ 
บรรจุลงแผนไว้แล้ว ขอท่ีดินของคุณชัยวัฒน์ไว้ จะสร้างถนนผิวจราจรเกือบ 4 เลน มี
เกาะกลางเรียบร้อย เป็นนโยบายหลักแก้ปัญหาชุมชนแออัดท่าเรือ เบิกทางไว้ก่อน ถ้า
จะให้เสร็จสมบูรณ์จริง ๆ น่าจะใช้งบ 41 ล้าน ของบกรมฯ ไว้ 3 ล้าน ไม่รู้จะได้หรือไม่ 
ก็ให้กองช่างส่งเอกสารไปเรียบร้อยแล้วคงต้องรอฟังข่าวต่อไป ส่วนท่ีบรรเทาเบื้องต้น 
คูระบายน้ําถ้าออกแบบมาแล้วงบประมาณไม่เยอะ ก็จะดูปลายปีงบประมาณ เงิน
เหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะดําเนินการให้อย่างเร่งด่วน 
             ส่วนท่านสมหมายเสนอแนะอยากทําBig Cleaning day ถ้าจะทําน่าจะ
วันท่ี 4 ธันวาคม เพ่ือทําความสะอาดหมู่ท่ี 2 สําหรับเจ้าหน้าท่ีของเราท่ีตัดหญ้าไม่
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รับผิดชอบต่อหน้าท่ีเต็มท่ี กระผมจะมอบให้ท่านปลัดช่วยวางแผนงานว่าจะมีโครงการ
ตัดตรงไหนช่วงไหนเม่ือไหรบ่้าง 
            สําหรับเส้นทางจราจร กระผมได้แจ้งให้งานป้องกันฯ ปรับเครื่องหมาย
การจราจรท้ังระบบได้ม๊ัย ตามเส้นทางต่าง ๆ สอบถามราคาแพงมากน้อยแค่ไหน งบ
เทศบาลมีน้อย ตอนนี้รีบปรับปรุงร้านค้าท่าอ้อยก่อน เผื่อมีรายรับเข้ามาบ้าง ท่าอ้อย
ช่างออกแบบแล้ว ได้คุย project ร่วมกับ อบต.ทุ่งหว้า ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยม
วันก่อนถามว่าให้เป็นวาระของจังหวัดหรือไม่ ผู้ว่ารับหลักการไป ท่าอ้อยใช้งบ 12 
ล้าน ใชง้บจังหวัด จะปรับใหเ้ป็นอุทยานการเรียนรู้ ทําโฮมสเตย์ให้ชาวบ้านดูแลกันเอง 
จ้างพนักงานจะได้ไม่มีคนว่างงาน 
           เรื่องสนามฟุตซอลท่าอ้อย อาจยกระดับพ้ืนคอนกรีต จะปรับเอาพ้ืนยาง
สําเร็จรูปมาปู  จะให้ช่างดูอีกที เทศบาลไม่มีสนามให้นักกีฬาเล่น มีชาวบ้านเสนอขาย
ท่ีดินทําสนามฟุตซอล บริเวณบนควน รับเรื่องไว้แล้วดูงบประมาณก่อนถ้าเทศบาลซื้อ
ต้องซื้อตามราคาประเมินท่ีดิน ถ้าซื้อเกินราคาประเมินก็ไม่ได้  
           ราวเหล็กสระน้ํา หมู่ 3 เห็นด้วยว่าอันตราย คนนอกพ้ืนท่ีไม่รู้เส้นทาง จะลอง
ให้กองช่างดูอีกที  
           ห้องน้ําสาธารณะท่ีตลาดเพ่ิงปรับปรุงไป แต่เพราะไม่มีคนดูแล ก็ชํารุด ถ้า
ต่อไปให้คนมาประมูลกิจการตลาด ถ้ามีคนดูแลน่าจะดีกว่า อย่างป้อมยามท่าอ้อยพอ
สร้างเสร็จ กระจกแตกอีก ต้องเร่งสร้างจิตสํานึกให้หวงแหนของสาธารณะ 
            เรื่อง ขอใช้พ้ืนท่ีบริเวณห้วยบ่อง บ่อง ของชมรมมอเตอร์ครอส เพ่ือทําการ
แข่งรถยินดีครับไม่มีปัญหา ให้ทําหนังสือแจ้งให้เทศบาลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
จะได้แจ้งงานป้องกันฯ ให้ดูแลความปลอดภัยให ้ 
           ทางกองช่างได้ส่งโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน จากโครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดสตูล เป็นโครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมโดยการขุดลอกสระเก็บน้ําและขุดคูคลอง
ภายในเขตเทศบาลตําบลทุ่งหว้า (สระเก็บน้ํา 2 แห่งและคูระบายน้ํา 3 สาย) วงเงิน
โครงการ 1,328,100 บาท โดยได้ส่งโครงการแล้วในวันนี้ครับ  
           ปีนี้ต้องขออนุญาตนําเรียนท่านประธานสภาว่า สาเหตุท่ีปีนี้ไม่ได้จัดงานลอย
กระทงนั้น เนื่องจากปีท่ีแล้วได้มีหนังสือให้ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสมเด็จ
พระสังฆราชสวรรคต เลยได้ทําการโอนเงินจาก  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 
2557 ไปใช้ในงานอ่ืน เม่ือเทศบัญญัติฯ ปี 2558 ยังไม่แล้วเสร็จ ทําให้ไม่สามารถใช้
งบประมาณของปีท่ีแล้วได้ ได้แจ้งให้ชาวบ้านบางส่วนทราบในวันท่ีประชุมผู้สูงอายุ 
ต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย ส่วนสาเหตุท่ีร่างเทศบัญญัติเสร็จล่าช้านั้น เนื่องจากตัวเลข
ยังไม่นิ่ง ต้องรอดูงบอุดหนุนท่ีจะเข้ามาจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ  มีงบประมาณบาง
ตัวเข้ามาในวันสุดท้ายเลยได้กันเงินไว้เพ่ือดําเนินโครงการเร่งด่วน ผมขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ ขอบคุณครับ 
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นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

            สําหรับวันนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลทุ่งหว้า ได้ดําเนินการมาจนครบ
ทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
ผู้บริหารเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่าของท่านประชุม
กันในวันนี้จนแล้วเสร็จ ผมขอปิดประชุม ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ  

 

   ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 

 

                (ลงชื่อ)          นภสันันท์  จินตสกุล         ผู้บันทึกการประชุม 
                           (นางสาวนภัสนันท์  จินตสกุล) 
                         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 
 

          (ลงชื่อ)      เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์       เลขานุการสภาเทศบาล 
                            (นายเสฎฐะวิชช์  หมวดจันทร์) 
                           ปลัดเทศบาลตําบลทุ่งหว้า 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงาน
การประชุม  เม่ือ วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 

 
 

(ลงชื่อ)        สนิท  ปาวัล   
              (นายสนิท  ปาวัล) 
 

 

(ลงชื่อ)        ชาตรี  เอ้ียวสงา่           
             (นายชาตรี  เอ้ียวสง่า) 
 

 

(ลงชื่อ)       จิตติมา  ส่งข่าว 
             (นางจิตติมา  ส่งข่าว) 
 

 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เม่ือวันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557      
 
 

(ลงชื่อ)        ดุสิต  ทุ่งหว้า             ประธานสภาเทศบาล 
   (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 

 


